

เชียงใหม่

ปีที่ 14 ฉบับที่ 322 ประจำปีที่แรก สิงหาคม พ.ศ. 2549 ●ราคา 15 บาท●

รัฐบาลอังกฤษ มอบเงินชดเชย

นพล.ทิ้งที่กินว่าง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเผย ตั้งแต่เปิดเทอมมา มหาวิทยาลัยยังเก็บเงินค่าเล่าเรียนนิสิตที่ไปกู้ยืมเงิน "กรอ." กว่า 10 ล้านบาทไม่ได้สักบาท ถ้าพันเดือนสิงหาคมนี้ไปรัฐบาลยังหาเงินให้ไม่ได้ มหาวิทยาลัยเดือดร้อนแน่ ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ยังไม่ได้รับเงินโครงการวิทยาเขต "จอมหมอกแก้ว" จนชาวบ้านประท้วงจะขอที่ดิน 3,000 ไร่ไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน **อ่านต่อหน้า 10**

เชียงใหม่ 10

รัฐบาลอังกฤษ

นายมงคล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งรวมถึง มน.ยังไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนนิสิตที่ขึ้นขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และถึงขณะนี้ มหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ตั้งไม่ถึง 20 ปี ไม่ค่อยมีเงินสะสม เพราะงบประมาณประจำปีที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงบประมาณดำเนินการ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก็พอทนได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ไหวอย่างนิสิต มน. ปี 1 ที่ขอผู้กองทุน กรอ. คิดเป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท ทาง มน.พยายามทำเอกสารการกู้ให้เรียบร้อยแล้วและหวังว่าจะได้รับเงินภายในเดือนสิงหาคม เพราะถ้าพันเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยจะเข้าขั้นวิกฤตซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

"เวลานี้ มน.เก็บเฉพาะค่าหอพัก ส่วนค่าเล่าเรียนยังไม่เก็บ เพราะอยากให้เด็กเรียนจบ ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลจัดสรรเงิน กรอ. ให้ครั้งหนึ่งก่อน ส่วนเรื่องที่ยังอยากให้ช่วยในอนาคตคือเงินกู้ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าหอพักเพราะกองทุนเงินให้เปล่าสำหรับผู้ยากจนที่จะให้คนยากจนเดือนละ 2,000 บาทนั้น คงไม่พอ เพราะต่างจังหวัดต้องได้อย่างน้อยๆ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน" นายมงคลกล่าว

นายประกอบ วิโรจนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) กล่าวว่า มอบ.แบ่งนักศึกษาเป็น 2 ส่วน คือนักศึกษาที่ไม่ผู้กองทุน กรอ. 50% และผู้ 50% สำหรับผู้ที่ผู้กองทุน กรอ.มหาวิทยาลัยยังไม่เก็บค่าเล่าเรียนโดยจะใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ 30 ล้านบาท ดำเนินการไปก่อน ทั้งนี้ ทูมหาวิทยาลัยต้องอาศัยรายได้จากค่าเล่าเรียนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง มอบ. มีรายได้จากส่วนนี้ 120 ล้านบาท เลื่อนนักศึกษาต่อคน 15,000 บาท คนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณกองทุนกรอ. ให้ได้หรือไม่เพราะรัฐบาลก็ประสบปัญหางบประมาณอยู่ ถ้าในเดือนสิงหาคมแล้วยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ มอบ.คงต้องนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยชะลอโครงการที่ไม่จำเป็นไปก่อน

ทางด้านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน แต่ได้หาทางช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการจัดผ้าป่าทุนการศึกษาช่วยให้นักศึกษาได้มีทุนเรียนไปก่อน โดยในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ผ้าป่าทุนการศึกษาก็ได้เงินบริจาคมาเกือบ 5 แสนบาท พอบรรเทาเบาบางปัญหาให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยไปได้บ้างอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังมีปัญหาใหญ่อยู่คือเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ดินที่อ.แม่ลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะประโยชน์ใน ต.จอมหมอกแก้ว ต.โป่งแพร่และ ต.ป่าก่อคำ จำนวน 3,000 ไร่มาตั้งแต่ปี 2541 และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการวิทยาเขตเกี่ยวกับการเกษตรและการแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรเสนอรัฐบาลไปแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ จึงมีผู้ลักลอบบุกรุกเข้าไปทำสวนยางพาราบ้าง ปลูกไม้ล้มลุกบ้างและล่าสัตว์ชาวบ้านได้มาประท้วงเพื่อจะขอที่ดินมาทำประโยชน์หากทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องการใช้ที่ดินผืนนี้อีกแล้ว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งแจ้งกับ "เชียงใหม่" ว่า "ที่ดินผืนนี้เป็นของแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมีโครงการมีเจตนาที่จะสร้างประโยชน์ให้กับที่ดินผืนนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกับที่คอยแถมในปัจจุบัน ซึ่งถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ว่าบ้านนี้จะเป็นอย่างไร มีใครบุกรุกเข้าครอบครองกันบ้าง ที่จอมหมอกแก้วก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยมีเจตนาจะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะทรงปลูกป่าสร้างคนอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่โครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอไป รัฐบาลยังไม่อาจจะจัดสรรงบประมาณมาให้ได้ มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถจะทำอะไรได้ในขณะนี้ก็ขอให้ประชาชนทั้ง 3 ตำบลของอำเภอของอำเภอแม่ลาวเข้าใจ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทันทีที่รัฐบาลให้งบประมาณมา ส่วนผู้บุกรุกเข้าทำสวนยางพาราวิทยาลัยก็จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป"

การประท้วงของชาวบ้านจำนวนหนึ่งในอ.แม่ลาวครั้งนี้ "เชียงใหม่" ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวในอ.แม่ลาว ว่า เป็นเพราะชาวบ้านต้องการจะเอาที่ดินมาทำเงินตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยมีอดีต สส.เชียงรายผู้หนึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง ทำให้มีการเรียกร้องและชุมนุมประท้วงกันขึ้นต่างๆ ที่รู้ชื่อว่าเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ก็อยากจะลองดูโดยใช้มือไปกดค้นมหาวิทยาลัย